

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA
Văn Phòng Giáo Trình, Giảng Dạy Và Đánh Giá

440 N. Broad Street
2nd Floor, Phòng 251 Cổng C
Philadelphia, PA 19130
(215)-400-4820-4210

Kính Gởi Phụ Huynh và Giám Hộ Học Sinh Lớp 9, 10 Và 11,

Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ cho tiến hành kỳ thi Dự Bị SAT/Trình Độ Học Tập Theo Tiêu Chuẩn Quốc Gia (PSAT/NMSQT) cho tất cả học sinh lớp 9 và 10 vào **thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2015 tại trường trung học của các em và phụ huynh sẽ không phải đóng lệ phí kỳ thi cho con em mình.** Kỳ thi này sẽ tạo cơ hội cho con em quý vị bắt đầu cuộc hành trình vào các trường đại học. Kỳ thi PSAT giúp các em thực hành Kỳ Thi SAT và tạo cơ hội cho các em tham gia các kỳ thi dự bị đại học. Học sinh sẽ nhận được kết quả điểm thi vào đầu mùa đông với những lời phê bình gợi ý để cải tiến.

Nhờ thi PSAT/NMSQT con quý vị sẽ có được những tài liệu trợ giúp cho Kỳ Thi SAT. Các tài liệu chuẩn bị này sẽ giúp cho học sinh tìm được vô số những nguồn trợ giúp một cách dễ dàng. Nhờ đó sẽ giúp cho em chuẩn bị cho tương lai của mình. Các nguồn trợ giúp bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Chuẩn bị Kỳ Thi SAT thông qua Chương Trình Khan Academy miễn phí.
- Giảng dạy cá nhân hóa trực tuyến và truy cập thông tin của các trường cao đẳng và ngành nghề nghiệp dựa trên sở thích.
- Truy cập vào chương trình MyRoad, một trang web tương tác giúp cho việc lập kế hoạch vào đại học và ngành nghề.

Con quý vị có thể tận dụng cơ hội tuyệt vời này bằng cách đến trường đúng giờ và ăn một bữa sáng lành mạnh. Sau buổi thi, các học sinh sẽ trở lại lớp học thường ngày theo như thời khóa biểu của chúng. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Kỳ Thi PSAT / NMSQT và việc nó sẽ được thực hiện như thế nào tại trường của con quý vị, xin vui lòng liên hệ với giáo viên cố vấn của trường.

Muốn biết thông tin chung về kỳ thi, xin vui lòng đọc trang web:

<https://sites.google.com/a/philasd.org/sdppsats>.

Chúng tôi hy vọng rằng con em quý vị sẽ tham dự kỳ thi PSAT như là cơ hội khởi đầu cho một tương lai đầy hứa hẹn. Xin cảm ơn việc quý vị đã tiếp tục hỗ trợ Sở Giáo Dục Philadelphia, và chúng tôi cố gắng bảo đảm cho 100% học sinh của chúng ta sẽ tốt nghiệp, sẵn sàng vào đại học và ngành nghề.

Trân Trọng Kính Chào,

Christopher Shaffer
Trưởng Phòng
Giáo Trình, Giảng Dạy và Đánh Giá